

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ฝ่ายนิติบัญญัติ		
๑	นางสาวณิชานันท์ สุวาท	ประธานสภา อบต.ย่านมัทรี	ณิชานันท์ สุวาท
๒	นายพชรพล คงเมฆ	รองประธานสภา อบต.ย่านมัทรี	พชรพล คงเมฆ
๓	นางสุชิน แว่นแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	สุชิน แว่นแก้ว
๔	นางอมรรัตน์ ทังพาม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	อมรรัตน์ ทังพาม
๕	นางรัศมี สารทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	รัศมี สารทอง
๖	นายบุญเรือน บุญบาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	บุญเรือน บุญบาง
๗	นางสมพร ไตรเผือก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	-
๘	นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	ณรงค์ศักดิ์ บำรุงศรี
๙	นายสุนทร บุญคำนนท์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สุนทร บุญคำนนท์
๑๐	นางศุภิสรา พัดสาริกรณ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	ศุภิสรา พัดสาริกรณ์
๑๑	นายบุญชู พึ่งวัฒน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	บุญชู พึ่งวัฒน์
๑๒	นายณรงค์ ล้อมวงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ณรงค์ ล้อมวงค์
๑๓	นายสำเร็จ ศิลารัตน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	สำเร็จ ศิลารัตน์
๑๔	นางวิภา มีนิล	เลขานุการสภา	วิภา มีนิล

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นางสมพร ไตรเผือก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ (พาญาติไปฉีดวัคซีนโควิด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ฝ่ายบริหาร		
๑	จ.ส.ท. วีวรรธน์ จันท์เมือง	นายก อบต. ย่านมัทรี	วีวรรธน์ จันท์เมือง
๒	นายมานิช บุญมี	รองนายก อบต. ย่านมัทรี	มานิช บุญมี
๓	นายธรรชธรรม เกิดแดง	รองนายก อบต.ย่านมัทรี	-
๔	นางสมศรี จันทิมาร	เลขานุการนายกฯ	สมศรี จันทิมาร
๕	นายฉัตรชัย ทาโยธี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ฉัตรชัย ทาโยธี
๖	น.ส. กานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง	หัวหน้าสำนักปลัด	กานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง
๗	นางสาววันทนา สาระ	รองปลัด อบต.	วันทนา สาระ
๘	นางบังเอิญ เอี่ยมสอาด	ผู้อำนวยการกองคลัง	บังเอิญ เอี่ยมสอาด
๙	นางนิตยา เกิดแดง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	นิตยา เกิดแดง
๑๐.	นางจินตนา ช่อรักษ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	จินตนา ช่อรักษ์

/นางจินตนา...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นางสายหยุด ศรทอง	อสม.	สายหยุด ศรทอง
๑๒	นายภคพล หวังเจริญ	กำนันตำบลย่านมัทรี	ภคพล หวังเจริญ
๑๓	นายวิเชต ฉิมสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	วิเชต ฉิมสุข

หมายเหตุ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี หมู่ที่ ๓ ว่าง ๑ คน (นายสนอง อนันทะสุข ลาออก)
 - ประชุมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกา เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา และสถานที่มีความเหมาะสมมากกว่า

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวณิชานันท์ สุวาท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ย่านมัทรี กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวณิชานันท์ สุวาท -ไม่มี
 (ประธานสภา)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี สมัยสามัญ
 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔**

นางสาวณิชานันท์ สุวาท- ตามที่ได้สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี สมัยสามัญ
 (ประธานสภา) สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้สมาชิกทุกท่าน
 ได้ทราบแล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ว่าถูกต้องหรือไม่
 หรือมีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความตอนหนึ่ง ตอนใด หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม - ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความแต่อย่างใด
 นางสาวณิชานันท์ สุวาท- เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯเรียบร้อยแล้ว ขอมติรับรองรายงานการประชุม
 (ประธานสภา) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม - สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี สมัยสามัญ
 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง
 ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุกลม
 ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
 ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)**

นางสาวณิชานันท์ สุวาท - ขอเชิญคุณบุญชู พึ่งวัฒน์ ประธานแปรญัตติ แจ้งผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ
 (ประธานสภา)

นายบุญชู พึ่งวัฒน์ - ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนด
 (ประธานแปรญัตติ) ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๓-๖ สิงหาคม
 พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ย่านมัทรี...

ย่านมัทรี ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาเมื่อ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม และเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ย่านมัทรีพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

นางสาวณิชานันท์ สุวาท (ประธานสภา)

- ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้แจ้งว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม ขอเข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)

นางสาวณิชานันท์ สุวาท (ประธานสภา)

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวิภา มีนิล (เลขานุการ)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ได้ขอยกเว้นระเบียบฯ เพื่อไม่ประชุมประชาคม เนื่องจากสถานการณ์โควิด และจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งการยกเว้นระเบียบตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๘๑๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

/แผนพัฒนา...

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มาจัดทำร่างแผนและตัดโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วออกไปขอสรุปรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

มีจำนวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๑-๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

มีจำนวน ๙๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๖-๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มีจำนวน ๓๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๒๒-๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มีจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

มีจำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหน้าที่ ๓๐-๓๔ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ โครงการ งบประมาณ ๕๗๙,๐๘๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านใดสงสัยตรงไหน หรือจะให้แก้ไข สามารถเสนอความคิดเห็นได้

ที่ประชุม - ได้มีการอภิปรายและร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงไม่มีการซักถามในรายละเอียดมากนัก

นางสาวณิชนันท์ สุวาท - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม หรือแก้ไขในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐ (ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์(๑๒ เสียง)เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐

นางวิภา มีนิล - เมื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลย่านมัทรีเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว นายกองคการบริหารส่วนตำบลย่านมัทรีจะได้พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นางสาวณิชนันท์ สุวาท - มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ (ประธานสภาฯ)

/นางวิภา...

นางวิภา มีนิต
(เลขานุการฯ)
จ.ส.ท.วีสรรณ จันทรเมือง - ขอผ่อนผัน ๒๐ วัน ไม่น่ามีปัญหา
(นายก อบต.)

- สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านมัทรี มีหนังสือขอม่อนผันค่ากระแสไฟฟ้า เนื่องจากยังไม่ได้เกี่ยวข้าว ปลัดจะให้สำนักปลัดประสานงานไฟฟ้าพยุหะคีรีทราบต่อไป

นางวิภา มีนิต
(เลขานุการฯ)

- มีเรื่องแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ดังนี้

๑) เรื่องการจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารเสริมพืช

ด้วยได้รับคำร้องจากนายสุวิจักขณ์ เก่งปอง ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารเสริมพืชในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านมัทรี ซึ่งผู้ยื่นคำร้องแจ้งว่าไม่เป็นพืชต่อสิ่งแวดล้อม ปลัดขอมอบให้สำนักปลัด ถ่ายเอกสารคำร้องฯ ส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านมัทรี เพื่อนำเรื่องการจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารไปประชาคมหมู่บ้านให้พิจารณา และให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบในวันประชาคมหมู่บ้านด้วย ถ้าชาวบ้านมีข้อซักถามผู้ยื่นคำร้องจะได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ และให้สำนักปลัดแจ้งผู้ยื่นคำร้องไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารเสริมพืช เพื่อจะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

น.ส.กานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง-รับทราบ
(หัวหน้าสำนักปลัด)

นางวิภา มีนิต
(เลขานุการฯ)

-๒) เรื่องการเลิกล้มโรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปลัดได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาอุทิศ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี เกี่ยวกับการเลิกล้มโรงเรียนประชาอุทิศ เนื่องจากปัจจุบัน ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าว มานานกว่าสิบปี ทำให้สถานที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และทรัพย์สินของโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก

โดยปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ จังหวัดนครสวรรค์ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑) ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพย์สินทางราชการของโรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี เพื่อปรับปรุงใช้ประโยชน์ในราชการ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชน ซึ่งท่านแนะนำให้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการต่อไป

ซึ่งปลัดได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

นางวิภา มีนิต
(เลขานุการฯ)

- รับทราบ

-๓) เรื่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จากการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก ปลัดอำเภอประจำตำบลย่านมัทรี กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก เพื่อพิจารณาสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย(ผู้ป่วยโควิด)

/และศูนย์กักกัน...

และศูนย์กักกัน(ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาสถานที่ ๓ แห่ง ได้แก่

- (๑) โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี
- (๒) โรงเรียนย่านมัทรี หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านมัทรี
- (๓) ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน (กศน.) หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านมัทรี
- (๔) โดยได้มอบให้สำนักปลัดทำหนังสือประสาน ๓ หน่วยงาน เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ฯดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป

และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี ได้ประชุมชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน ไม่ขัดข้องในการใช้สถานที่ดังกล่าว

ขณะนี้โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา (ผู้ดูแลโรงเรียนฯ) ได้มีหนังสือตอบอนุญาตฯให้ใช้สถานที่แล้ว โดยในขณะนี้อังค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรีอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำฯลฯของโรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี สรุป ดังนี้

- อาคารไม้สีแดง เป็นศูนย์พักคอย (กลุ่มสีแดง)
- อาคารปูน และอาคารไม้ระแนง เป็นศูนย์กักกัน (กลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเหลือง)
- อาคารปูน (หลังเล็ก) เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอย

วันนี้จึงขอหารือทุกท่าน เกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอย ว่าควรแต่งตั้งตั้งแต่วันที่เท่าไร จำนวนกี่คน

จ.ส.ท.วิวรรธน์ จันทร์เมือง- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอย ขอเสนอให้ปฏิบัติงาน ๒ ช่วง (นายก อบต.) ช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.เป็นต้นไป ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันต่อมา โดยกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๔ คน (กลางวัน ๒ คน กลางคืน ๒ คน) ค่าตอบแทนคนละ ๒๐๐ บาท รวมค่าตอบแทน ๘๐๐ บาท/๒๔ ชั่วโมง (กลางวันและกลางคืน) เสนอให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านมัทรี สำหรับช่วงนี้ ผากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี ดูแลไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านมัทรี

นางวิภา มีนิล
(เลขานุการฯ)

- การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้สำนักปลัดดำเนินการตามหนังสืออำเภอพยุหะคีรี ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๒๓.๑๖/ว ๓๐๓๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์พักคอย ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ กรณีการเบิกค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

จ.ส.ท.วิวรรธน์ จันทร์เมือง- ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม. แต่ละหมู่ ประสานงานกัน และส่งรายชื่อให้ (นายก อบต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี เพื่อจัดทำคำสั่งต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ได้พิจารณากันนานพอสมควร และมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

นายฉัตรชัย ทาโยธี - กองช่างได้ไปสืบราคาท้องตลาดแล้ว กระจกโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว ราคา ๒,๒๐๐ บาท/ชุด
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นางสาวณิชานันท์ สุวาท - มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือไม่
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
นางสาวณิชานันท์ สุวาท - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม
(ประธานสภาฯ) ในวันที่
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ)

(นางวิภา มีนิล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ

(นายสุนทร บุญคำนันท)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นางสุชิน แว่นแก้ว

(นางสุชิน แว่นแก้ว)

กรรมการการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญชู พึ่งวัฒน์)

กรรมการการตรวจรายงานการประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณิชานันท์ สุวาท)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี